

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh
(Trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV)

Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 149/ĐDBQH-VP ngày 19/10/2022 về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền; tại báo cáo này, UBND tỉnh tổng hợp trả lời những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, cụ thể như sau:

I. VỀ NÔNG NGHIỆP

1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sớm triển khai việc phân định, cắm mốc ranh giới theo Quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trả lời:

a) Về quy hoạch

Hiện nay, quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được điều chỉnh theo Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã xây dựng dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2050 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổng hợp thêm một số công trình có chuyên mục đích sử dụng sang mục đích khác theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5561/BNN-TCLN ngày 22/8/2022.

b) Về cắm mốc ranh giới rừng

Thời gian qua, nội dung cắm mốc ranh giới diện tích rừng đã được UBND tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó: từ năm 2015 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cắm mốc ranh giới lâm phận của 09 Ban quản lý rừng với tổng số mốc, bảng là 2.893, gồm: 2.722 mốc, 118 bảng tôn và 53 bảng bê tông cốt thép trên diện tích các lâm phận là 342.000 ha (*huyện Quế Sơn không có Ban quản lý rừng nên không tổ chức cắm mốc*).

Đối với các huyện không có Ban quản lý rừng: UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương giao Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư thực hiện các dự án Cắm mốc ranh giới diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã quản lý tại Công văn số 1429/UBND-KTN ngày 11/3/2022, theo đó: Dự kiến cắm mốc đối với diện tích

rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn huyện Quế Sơn là 1.514,1 ha, với tổng số mốc là 44 mốc.

Về nội dung này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 1429/UBND-KTN ngày 11/3/2022 và Công văn số 1055/UBND-KTN ngày 29/9/2022. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh xây dựng đề cương, dự toán dự án Cắm mốc ranh giới diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã quản lý, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thành cắm mốc trong năm 2023.

2. Tổ chức làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cho UBND huyện Nam Giang tạm ứng kinh phí để tổ chức đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện (1.197 ha được UBND tỉnh giao cho các hộ dân trồng cây cao su), làm cơ sở pháp lý để Công ty Cao su Nam Giang - Quảng Nam thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký hợp đồng thuê đất trồng cao su với người dân.

Trả lời:

Ngày 04/6/2021, UBND tỉnh có tổ chức cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng đất trong phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và có Thông báo số 225/TB-UBND ngày 16/6/2021. Trong đó, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn và các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung sau:

“UBND các huyện có trồng cao su căn cứ Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán chi tiết đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tổng thể trên địa bàn huyện (sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường). Trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, UBND các huyện phối hợp với các Công ty cao su lập các dự án về đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu vực trồng cao su trên địa bàn.

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho UBND các huyện ứng kinh phí để thực hiện dự án nói trên. Sau này, khi thực hiện xong việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn từng xã và được cấp kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh, UBND các huyện sẽ thanh toán phần kinh phí tạm ứng cho Tập đoàn nhằm đẩy nhanh tiến độ, phần đầu đến cuối năm 2022 sẽ thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trồng cao su. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nội dung này.”

Hiện nay, theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại một số địa phương và Công ty TNHH MTV Nam Giang - Quảng Nam thì tổng diện tích trồng cao su của dân là 3.257,78 ha; trong đó, đã có một số địa phương tạm ứng ngân sách để đo đạc như: huyện Tây Giang đã đo đạc xong 1.524,15 ha (*diện tích cần đo đạc cấp giấy chứng nhận là 1.524,15 ha*), đã cấp giấy CNQSD đất tại xã Bhalee, xã AVương 397,38 ha, còn lại 4 xã sẽ cấp GCN vào tháng 12/2022; tại huyện Bắc Trà My đã đo đạc thôn 1,2 xã Trà Giác với diện tích 106,45 ha (*diện tích cần đo đạc cấp giấy chứng nhận trên toàn huyện là 454,72 ha*), diện tích còn lại hoàn thành trong quý I/2023; tại huyện Nam Giang diện tích cần đo đạc cấp giấy chứng nhận là 1.197,64 ha; hiện đang đo đạc tại xã TaBhing; tại huyện Phước Sơn diện tích cần đo đạc cấp giấy chứng nhận là 81,27 ha.

Đề nghị UBND huyện Nam Giang phối hợp với các Công ty cao su lập các dự án về đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu vực trồng cao su trên địa bàn gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo Thông báo số 225/TB-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh để đề nghị tạm ứng. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ theo dõi và có ý kiến với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

II. VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIAO THÔNG

1. Quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường quốc phòng từ ĐH 10 xã Quế Phong, huyện Quế Sơn đi huyện Hiệp Đức.

Trả lời:

Ngày 08/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó không có danh mục dự án nêu trên (Do quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021–2025, địa phương chưa đề xuất danh mục dự án này). UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030.

2. Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: Phối hợp với UBND huyện Quế Sơn triển khai nạo vét lòng hồ An Long, thôn An Long, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn do bị bồi lấp, để nâng dung tích dự trữ nước phục vụ tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân vào mùa khô.

Trả lời:

- Hồ chứa nước An Long do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý khai thác vận hành. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6032/UBND-KTN ngày 15/9/2022 về việc tham mưu hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án nạo vét kênh dẫn vào các trạm bơm, nạo vét bồi lấp lòng hồ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai có kết hợp thu hồi sản phẩm là cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quyết định ban hành hướng dẫn trình tự thủ tục, bước thực hiện dự nạo vét kênh dẫn vào các bể

hút trạm bơm, nạo vét bồi lấp lòng hồ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp có kết hợp thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” và đã gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan tại Công văn số 2472/SNN&PTNT-CCTL ngày 21/10/2022 để tiếp thu, hoàn thiện và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam thực hiện khảo sát và tổng hợp các công trình thủy lợi cần nạo vét để trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương trước khi thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định của pháp luật.

III. VỀ QUY HOẠCH, ĐẤT ĐAI

1. Xem xét phê duyệt Đề án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và 2030 (theo Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 14/9/2022 của UBND huyện Phước Sơn) để huyện Phước Sơn có cơ sở kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp Khâm Đức và một số dự án trọng điểm có tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Về nội dung này, Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND huyện Phước Sơn thực hiện tại Công văn số 1692/SXD-PQH ngày 18/10/2022 về: (i) Rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện theo Quy hoạch chung đã duyệt; công tác triển khai thực hiện pháp lý sau quy hoạch chung như: Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; (ii) Xác định rõ nội dung, lý do điều chỉnh, loại hình điều chỉnh theo Luật định; (iii) Công tác lấy ý kiến.

Hiện UBND Phước Sơn đã báo cáo lại tại Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 01/11/2022. Quy trình thực hiện tiếp theo gồm: thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 12/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị UBND huyện Phước Sơn tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trình xét duyệt theo quy định.

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hiện nay còn rất khó khăn, vướng mắc, nhiều hồ sơ trễ hạn. Một trong các nguyên nhân xuất phát từ tình trạng thiếu trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc đất đai (như máy định vị GPS...) do phải chờ thực hiện mua sắm tập trung. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam có giải pháp khẩn cấp tháo gỡ vấn đề này.

Trả lời:

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp, tự chủ hoàn toàn về tài chính. Cơ cấu tổ chức gồm 06 phòng chuyên môn và 18 Chi nhánh tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Các Chi nhánh trực thuộc là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Do đó việc mua sắm tài sản không thực hiện riêng lẻ được mà phải

thống nhất việc mua sắm tập trung tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam. Các máy móc, thiết bị có giá trị lớn như máy đo đạc phải thực hiện tổ chức đấu thầu. Năm 2022, số lượng mua sắm máy đo đạc của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam là 10 máy cho 10 Chi nhánh với tổng giá trị là 961.200.000 đồng. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến cuối tháng 11/2022 sẽ tổ chức đấu thầu, sau đó sẽ cung cấp cho các Chi nhánh, để thực hiện công tác ngoại nghiệp đạt hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- TVTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- CPVP, các Phòng CV nghiên cứu;
- Lưu VT, NCKS, KTN, KTTH, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trí Thanh